

**Phóng viên:** Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Đặng Văn Dũng (tổ Đông Hưng) đã chất vấn đồng chí về vai trò tham mưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND tỉnh để có cơ chế hỗ trợ cho các xã khó khăn hoàn thành các tiêu chí về xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Sở đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào, thưa đồng chí?

**Đồng chí Phạm Văn Dũng:** Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đơn đốc các địa phương chuẩn bị các điều kiện, làm thủ tục gửi Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh để Văn phòng tổng hợp, trình UBND tỉnh hỗ trợ xi măng thực hiện các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích theo nhu cầu của các địa phương. Từ đầu năm 2017 đến ngày 20/10/2017 đã cấp xi măng cho các xã chưa về đích là 25.569,3 tấn. Sở cũng đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2135 ngày 9/8/2017 về việc phân bổ chỉ tiết vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trong đó, hỗ trợ hạ tầng xây dựng phát triển cánh đồng lớn cho 17 xã chưa về đích với 21.495m đường giao thông nội đồng và 7.400m kênh cấp I loại 3. Đến ngày 20/10/2017, Sở đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định và đang triển khai thực hiện việc hỗ trợ xây dựng hệ thống kênh mương bằng loại kênh đúc sẵn theo danh mục được phê duyệt.

Sở đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2569 ngày 29/9/2017 quy định Bộ tiêu chí về xã NTM và cách đánh giá Bộ tiêu chí về xã NTM; trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2569 của UBND tỉnh gửi các huyện, thành phố; tham mưu với UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 363 ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM năm 2017; theo đó các xã mới được công nhận hoàn thành tiêu chí xã NTM, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, mức hỗ trợ là 3 tỷ đồng.

**Phóng viên:** Thưa đồng chí, với câu hỏi của đại biểu Phạm Minh Kha (tổ Vũ Thu) về việc giảm giá 10% vốn đối ứng của các hộ dân đối với công trình nước sạch thuộc dự án WB chuyển nhượng cho doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đến nay đã giải quyết như thế nào?

**Đồng chí Phạm Văn Dũng:** Ngày 18/8/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp với các xã tham gia dự án WB (52 xã) và Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long để thống nhất phương án hoàn trả 10% vốn đối ứng của các hộ dân. Theo đó, phương thức

**GIỮA HAI KỲ HỌP**

# Đi đến tận cùng vấn đề đại biểu chất vấn

## “Nóng” vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cử tri và các đại biểu. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất về 5 nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý, trong đó 3 vấn đề lớn là: hỗ trợ các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; việc hoàn trả 10% vốn đối ứng của các hộ dân đối với các công trình nước sạch thuộc dự án WB chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long; chất lượng các tàu 67 đã đóng, việc hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ.



Xã Vũ Công (Kiến Xương) tiếp nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh làm đường giao thông nội đồng.

hoàn trả vốn đã góp đối ứng cho các hộ dân dưới hình thức khấu trừ thông qua việc chiết giảm giá nước sạch tiêu thụ của các hộ theo đúng quy định của UBND tỉnh.

Sở cũng đã ban hành công văn đề nghị các xã nộp danh sách các hộ dân đã đóng góp vốn đối ứng cho Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chậm nhất vào ngày 30/9/2017 để Công ty làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoàn trả vốn đóng góp của nhân dân. Tuy nhiên, đến ngày 20/10/2017, Công ty mới chỉ nhận được danh sách của 13 xã; các xã còn lại vẫn đang thực hiện rà soát, đối khớp số liệu trong danh sách.

Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đơn đốc các xã còn lại nộp danh



Tàu của ngư dân Thái Bình đóng mới theo Nghị định số 67 của Chính phủ.

sách các hộ đã đóng góp vốn đối ứng cho Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long và Trung

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để Công ty làm căn cứ hoàn trả vốn đóng

góp của nhân dân. Hiện Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đã lên phương án hoàn trả vốn đóng góp cho nhân dân đối với những xã đã cung cấp danh sách các hộ dân đã đóng góp vốn đối ứng. Dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2017 Công ty sẽ thực hiện việc hoàn trả vốn đóng góp cho nhân dân 13 xã đã cung cấp danh sách, các xã còn lại dự kiến thực hiện từ năm 2018.

**Phóng viên:** Đại biểu Nguyễn Sỹ Tạo (tổ Thái Thụy) đã chất vấn đồng chí về tình trạng các tàu được đóng theo Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản hiện chất lượng, hiệu quả khai thác thế nào; nguyên nhân việc triển khai đóng tàu theo Nghị định số 67 chậm và giải pháp đẩy nhanh tiến độ đóng tàu cho ngư dân trong thời gian tới. Đến nay, kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào thưa đồng chí?

**Đồng chí Phạm Văn Dũng:** Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo về chất lượng các tàu đóng theo Nghị định số 67 được bảo đảm, hoạt động của các chủ tàu được đánh giá là có hiệu quả tốt. Nguyên nhân của việc đóng tàu chậm và đạt kết quả thấp chủ yếu là do nhu cầu, năng lực, đặc biệt là năng lực tài chính của ngư dân chưa tốt. Về phương hướng, giải pháp trong thời gian tới, các ngành liên quan và các địa phương cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ chế, chính sách của Nghị định số 67, Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67, tạo điều kiện cho ngư dân đăng ký đóng mới tàu cá; thẩm định nhanh và tạo điều kiện để ngư dân được vay vốn và được hưởng cơ chế, chính sách theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải tiếp tục tuyên truyền nội dung Nghị định số 67, Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền về khai thác thủy sản đúng vùng vùng tuyến, đặc biệt là tránh việc khai thác thủy sản bất hợp pháp, xâm phạm vùng biển nước ngoài. Sở cũng tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67, phê duyệt danh sách chủ tàu đăng ký đóng mới tàu cá; phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, UBND huyện Thái Thụy thẩm định hồ sơ hỗ trợ một lần tàu cá sau đóng mới. Như vậy, việc triển khai cơ chế hỗ trợ theo Nghị định số 67 và Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ đến nay Thái Bình có 14 tàu đã và đang đóng mới thuộc đối tượng được hưởng cơ chế, chính sách, trong đó từ tháng 7 đến nay có 2 hộ ngư dân đăng ký đóng mới.

**NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN**

### Liên quan đến việc cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67, đồng chí Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết:

Đến tháng 9/2017, các ngân hàng thương mại đã tham gia chương trình cho vay 8 tàu (4 tàu đánh bắt, 4 tàu dịch vụ). Huyện Thái Thụy có 19 tàu được phê duyệt, đã cho vay 4 tàu, 3 chủ tàu xin rút không tham gia, 2 chủ tàu để nghị lùi thời gian thực hiện, 4 chủ tàu rút hồ sơ vay vốn chưa gửi lại hồ sơ, 6 chủ tàu ngân hàng từ chối cho vay do không đủ điều kiện.

Sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia chương trình chủ động rà soát, hướng dẫn các chủ tàu cơ chế, chính sách, nhất là quy định về điều kiện tham gia chương trình, mức cho vay, lãi suất, điều kiện vay vốn, điều kiện được hưởng hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ thuế. Cán bộ các ngân hàng cũng trực tiếp xuống gặp các chủ tàu tư vấn lập phương án đầu tư, huy động nguồn vốn thực hiện; đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67 tỉnh, hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, đôn đốc các chủ tàu vay vốn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo cam kết.

Đến nay, ngoài 8 chủ tàu đã được vay vốn, hoàn thành đóng mới và đưa tàu vào hoạt động theo Nghị định số 67, các ngân hàng thương mại đang thẩm định, hoàn thiện hồ sơ thực hiện đóng mới 2 tàu cá. Tuy nhiên, do chính sách hiện nay quy định thực hiện cho vay theo Nghị định số 67 đến hết ngày 31/12/2017 (chỉ phân dự nợ giải ngân đến hết ngày 31/12/2017 mới được hỗ trợ lãi suất, phân dự nợ giải ngân sau ngày 31/12/2017 áp dụng lãi suất thông thường; trong khi việc đóng mới tàu cá thường kéo dài 9 - 12 tháng, giải ngân vay vốn theo tiến độ), Chính phủ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67 nên các ngân hàng thương mại và chủ tàu đang chờ chính sách mới ban hành để tiếp tục thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67; chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan hỗ trợ ngành Ngân hàng tuyên truyền, vận động, đôn đốc các chủ tàu đang vay vốn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng theo cam kết, góp phần thực hiện tốt Nghị định số 67 trên địa bàn tỉnh.



Xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

# Tiếp sức cho những ước mơ

Chương trình xây dựng nguồn quỹ tiếp sức đến trường, thắp sáng ước mơ cho học sinh, sinh viên tại các trường học, cơ sở đoàn, đội đã phát huy tác dụng, có ý nghĩa thiết thực giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn thực hiện hoài bão, ước mơ của mình.

Từ chuyện cùng chúng tôi, ánh mắt bà Vũ Thị Tuyết, thôn 4, xã Đô Lương (Đông Hưng) vẫn không rời cháu gái của mình. Giọng bà gần như nghẹn lại khi nhớ lại đầu những năm 2000, em gái bà là Vũ Thị Lan (mẹ của em Vũ Thị Lan Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Đô Lương) bị bệnh nặng. Bác sĩ khuyên nên có con thì bệnh mới thuyên giảm. Tuy nhiên, khi Lan Anh được sinh ra, bệnh của bà Lan biến chứng, còn Lan Anh sức khỏe yếu. Bà Tuyết kể, đường đi lối lại ở các bệnh viện tại Thái Bình, Hà Nội hay Hải Phòng em gái bà thuộc lòng rồi. Nhà toàn phụ nữ, bệnh tật đeo bám, bản thân bà cũng bị ung thư. Dù vậy, cuộc sống gia đình bà không chỉ là những ngày buồn bởi Lan Anh luôn cố gắng làm vui lòng bác và mẹ bằng thành tích học tập. Ước mơ đến trường của Lan Anh đã giúp hai chị em bà Tuyết có thêm động

lực tiếp tục sống, quyết tâm để cháu, con đến trường. Bà Tuyết tâm sự: Điều kiện như vậy nên ước mơ được sống trong căn nhà chắc chắn tránh mưa, bão, rét mướt không trở thành hiện thực nếu không có sự hỗ trợ của đoàn thanh niên các cấp. Năm 2016, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Đông Hưng đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái cho Lan Anh. Cũng từ sự hỗ trợ này đã động viên chị em bà Tuyết và Lan Anh cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập. Bà Tuyết chia sẻ: Hai chị em tôi không biết sống chết thế nào nên khó có thể lo cho Lan Anh học lên các bậc học cao hơn.

Có mặt tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” do Báo Tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với các đơn vị tổ chức, em Trần Đình Trường (quê xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư), sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học

Bách khoa Hà Nội đã làm nhiều người khâm phục bởi ý chí, nghị lực. Bản thân em bị bệnh liệt nửa người, gia đình đã phải chạy chữa khắp nơi và phải thực hiện phục hồi chức năng. Cứ được thân bên phải của em rất khó khăn, em phải viết bằng tay trái. Gia đình em cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Bố em đã có một đời vợ trước khi lấy mẹ em, người vợ đầu bị bệnh mất, để lại hai người con cho bố nuôi, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Bố phải gửi anh trai cho bác nuôi. Hoàn cảnh khó khăn là vậy, dù không được đi học thêm nhưng Trường luôn đạt thành tích học tập tốt, là học sinh giỏi nhiều năm liền, điểm thi xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội của em là 27,75 điểm. Trường bộc bạch: Em vui và hạnh phúc khi gia đình em dù khó khăn nhưng mọi người đều yêu thương nhau và chú ý đến con nhau trong cuộc sống. Phần học bổng hôm nay

cũng là món quà em muốn dành tặng cho bố mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè vì những hy sinh, giúp đỡ mọi người đã dành cho em. Học bổng cũng là nguồn động viên, tiếp sức cho em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập, các cấp bộ đoàn, đội đã thực hiện có hiệu quả các chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình, tiếp sức đến trường với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 435 chương trình thắp sáng ước mơ giúp đỡ được 9.421 thiếu nhi với tổng số tiền được trao trên 2,3 tỷ đồng; 134 em được giúp đỡ quay trở lại trường học. Các cơ sở đoàn, đội đã trao tặng 183 phương tiện đến trường, 27.524 phần quà,

học bổng, sách giáo khoa cho các em học sinh. Tiêu biểu như đoàn thanh niên khối trường học huyện Vũ Thư tặng 375 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Huệ (Quỳnh Phụ) tặng 25 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên với tổng số tiền 14

triệu đồng và quyền góp được 10 triệu đồng cho quỹ “Thắp sáng ước mơ” của nhà trường thông qua chương trình.

Chi Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Mỗi em là một tấm gương tiêu biểu về tình thân lạc quan, vượt khó, nỗ lực học tập, rèn luyện; chăm ngoan, hiếu thảo, vâng lời ông

bà, cha mẹ và thầy cô. Để các hoạt động đồng hành cùng học sinh, sinh viên trên con đường học tập, Tỉnh đoàn rất cần sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân và cộng đồng xã hội.

**KUÂN PHƯƠNG**



Được sống trong ngôi nhà chắc chắn nhưng nỗi lo lớn nhất của chị em bà Tuyết là khó có thể lo cho Lan Anh học lên các bậc học cao hơn.